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ประธานสหภาพฯองค์การค้าของสกสค.ออกโรงถาม
“บิ๊กหนุ่ย”ใช้บรรทัดฐานอะไรประเมิน“สมมาตร์”ไม่ผ่าน ชี้ส่ง
“ธเนศพล”มาแก้ปัญหาก็ยังไม่มีแผนอะไรที่ชัดเจน

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)มีมติเลิกจ้างนายสมมาต
ร์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ด้วยเหตุผลว่า ดำเนินงานไม่ผ่านการประเมิน
ไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดทุนขององค์การค้าฯ ซึ่งสาเหตุมาจากสินค้าไม่ได้คุณภาพ
การตลาดไม่เก่งและมีการทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กรนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
หลังจากที่มีมติดังกล่าวสร้างความไม่พอใจกับกลุ่มสมาชิกรักองค์การค้าฯและสหภาพแรงงานองค์การค้าฯเป็นอย่างม
าก มีการส่งต่อข้อความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมติดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

นายอารีย์ สืบวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค.กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่า บอร์ด
สกสค.ไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกเลิกจ้าง คนที่มีพฤติกรรมทุจริตที่อยู่ในองค์การค้าฯขณะนี้กลับไม่ถูกดำเนินการ
ไม่ทราบว่า บอร์ด สกสค.เอาบรรทัดฐานอะไรมาประเมินว่าไม่ผ่าน อยากให้รมว.ศึกษาธิการชี้แจงด้วย

“ส่วนกรณี รมว.ศึกษาธิการมอบให้นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
เป็นหัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้าฯ
เพื่อแก้ไขปัญหาในองค์การค้าฯนั้น ขณะนี้ก็ยังไม่เห็นฝีมือการทำงานอะไร
และก็ยังไม่เห็นแผนงานอะไรเพื่อให้องค์การค้าฯอยู่รอด ส่วนนายสุเทพ ชิตยวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)ที่ได้รับแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่
ผอ.องค์การค้าฯก็ไม่มีเวลาที่จะมาบริหารงาน จึงทำให้องค์การค้าฯเดินไปอย่างไม่มีทิศทาง
งานทุกอย่างหยุดชะงักมาตั้งแต่เดือนเมษายน รายได้ก็ไม่มีเข้ามาเลย”นายอารีย์กล่าว

ด้านนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.กล่าวว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเอกสารแจ้งให้นายสมมาตรรับทราบมติการประเมินผลงาน “
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